



# ĐẸP, ĐẸ & CHUẨN MỰC

Không gian sống tiện nghi, thanh lịch của dự án Townhouse Ba Son của NTK nội thất Quách Thái Công.

Bài viết: Anh MINH

Minh họa: CATHERINE SILINA



## Quách Thái Công

Thành công mới của NKT Quách Thái Công là những dự án triệu đô, mà trong đó, gần nhất là căn Townhouse thuộc khu đô thị Vinhomes Ba Son cao cấp bậc nhất Sài Gòn.

Rất thành công với thương hiệu Thái Công Interior Design ở châu Âu, NTK Quách Thái Công vẫn quyết tâm trở về thành lập công ty nội thất thứ hai tại Việt Nam. Thái Công tập trung vào giới tinh hoa và phân khúc cao cấp hàng đầu, anh đi theo xu hướng giao thoa Đông - Tây trong nội thất, nghệ thuật và phong cách.

Với dự án Townhouse Ba Son, từ 1 căn nhà 600 m<sup>2</sup>, Thái Công đã «biến hóa» thành không gian sống xa hoa theo phong cách quý tộc Âu châu. Cửa chính cửa nhà vốn thông thẳng vào phòng khách được biến thành cửa sổ và trở cửa chính mới bên trái theo kiểu cách Townhouse Anh quốc nền nã. Phòng hút thuốc ban đầu được cải tạo thành Sảnh đón với giấy dán tường họa tiết Chinois, Sideboard Moissonnier mang nét cổ điển Pháp theo tông màu trắng - đen chủ đạo, bên trên là chiếc gương mạ vàng

có họa tiết chạm trổ tinh xảo. Lối đi từ sảnh vào được ốp gương kính và giấy dán tường tạo cảm giác rộng rãi, ấm áp. Cầu thang bộ lớn chiếm nhiều không gian được cải tạo thành thang máy tiện nghi và thang bộ nhỏ gọn. Phòng khách Townhouse sở hữu thiết kế hiện đại với đồ nội thất quý giá: giấy dán tường Dedar trang nhã với chi tiết ẩn; salon Longhi với phần chân bằng gỗ, tay vịn bọc da; armchair Dalia Longhi của Giuseppe Viganò bằng gỗ sồi, lót lông ngỗng và bọc qua nhiều lớp vải & da thuộc. Thêm một sản phẩm tuyệt đẹp được thiết kế bởi Giuseppe Viganò là chiếc bàn Lord Longhi Coffee Table bề mặt đồng, viền quanh nhiều loại màu và vân. Phòng ăn trang nhã và kín đáo có cửa kéo ngăn cách phòng khách cùng cửa bí mật dành cho người phục vụ thông với bếp. Bàn ăn Longhi phủ da, hoàn thiện bằng vàng và đá cẩm thạch. Nguyên tầng 1 được thiết kế thành

Phòng tắm rộng với bốn tắm từ Ý đặt ở trung tâm, sàn lót gỗ xương cá, phòng xông hơi khô - ướt, phòng tắm đứng & vệ sinh riêng.

Từ 2 phòng ngủ và một phòng sinh hoạt, nguyên tầng 1 được chuyển đổi thành Master Bedroom tương tự phòng tổng thống.



một phòng ngủ lớn tương tự phòng tổng thống, bao gồm phòng thư giãn, phòng tắm rộng với bồn tắm từ Ý đặt ở trung tâm, sàn lót gỗ xương cá, phòng xông hơi khô - ướt, phòng tắm đứng và phòng vệ sinh riêng. Tầng hầm vốn là nhà kho trở thành khu giải trí chứa 15 người với quầy bar kim loại mạ vàng và gương tráng đen sang trọng. Sau cánh cửa lùa là rạp chiếu phim màn hình lớn tiện nghi & hệ thống âm thanh tối tân. 🎬

Minh họa CATHERINE SILINA

